



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565

เรื่อง

1. chkส.โอนเงินประกันให้ผู้ปลูกยางเฟส3
2. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ปั่นแพลตฟอร์มThaiTrad.com
3. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: แผนดันเกษตรมูลค่าสูง
4. คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ครองพื้นที่ข้าว
5. บิ๊กตุ๋กถกอธิบดีปศุสัตว์ อหิวาต์หมู ป้องไม่ได้ปกปิดข้อมูล
6. โอนเงินชาวสวนยาง ๓.๓.๓.ให้ชวานาด้วย
7. คอลัมน์: คาบลูกคาบดอก: กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์เป้าใหญ่
8. มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว "แก้หนี้ให้เพื่อนเรา"สงวนนี้ใน...
9. ส่องเทรนด์ "แพลนต์เบสต์" เนื่องจากพืช แพงกว่าหมู แต่มาแรง แข่งทางโค้ง!
10. ชมทุ่งทานตะวัน ที่เขาจาง

สื่อ

- ไทยโพสต์
มติชน
มติชน (กรอบข่าย)
มติชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา
ไทยโพสต์

ธกส.โอนเงินประกันให้ผู้ปลูกยางเฟส3

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” ทยโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 รอบที่ 1-2 เพิ่มเติม และรอบที่ 3 เข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 4.8 แสนราย เป็นวงเงิน 568 ล้านบาท

นายเกษปณ ทรัพย์เงินรวง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2565 ธนาคารได้โอนเงินประกันรายได้ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับรอบที่ 1-2 เพิ่มเติม และรอบที่ 3 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 484,609 ราย เป็นเงิน 568 ล้านบาท สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ำจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการประกันรายได้ตามการผลิตแต่ละประเภท ได้แก่ ยางพารา แผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยาง

กว่า 19.16 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 9,783.61 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3 แก่เกษตรกร 62,374 ราย เป็นเงิน 490 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูง โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ.

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16015

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 12.61

Ad Value: 13,871

PRValue (x3): 41,613

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: บันแพลตฟอร์มThaiTrad.com



● บันแพลตฟอร์มThaiTrad.com

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่า ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com เชื่อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะทำงานการสร้างแพลตฟอร์มกลางในโครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ตลอดปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น เป็นการยกระดับรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรในขบวนการสหกรณ์ คาดการณ์ 1 ปี มีรายได้ประมาณ 80 ล้านบาท จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่องโครงการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 8 แห่ง สินค้าจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่มข้าว โคนมและโคนเนื้อ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจำนวน 22 บริษัท จาก 9 ประเทศ คือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น และอินเดีย จากความสำเร็จเบื้องต้นนี้จะเป็นการทำให้สหกรณ์อื่นๆ เห็นช่องทางขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์



● แพนด้นเกษตรมูลค่าสูง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ปี 2565 วางเป้าพลิกโฉมภาคเกษตรไทยเน้นทำเกษตรมูลค่าสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในมิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย หมู่ดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งกระทรวงได้ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมแผนปี 2565 เช่น กระจายลำไยนอกแหล่งผลิตโดยใช้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ภาคเหนือ เร่งวิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ซึ่งลำไยเป็นศูนย์กลางลำไยภาคเหนือและเป็นเมืองหลวงลำไยโลก มีพื้นที่ปลูกกว่า 2.5 แสนไร่ เป็นแหล่งผลิตสำคัญใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน มีเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่ม 3.13% ต่อปี ผลผลิตเพิ่ม 3.12% ต่อปี และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่ม 0.004% ต่อปี จากการส่งเสริมสนับสนุนของรัฐบาล แต่ยังมีปัญหาราคาลำไยตกต่ำซ้ำซาก ต้องมีโครงการประกันราคาลำไยขั้นต่ำ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นโมเดลใหม่จะขยายผลกับทุกกลุ่มสินค้าเกษตรต่อไป

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ - ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565

ปีที่: 45 ฉบับที่: 16015

Col.Inch: 17.96 Ad Value: 19,756

คอลัมน์: คอฟฟี่เบรก: ครองพื้นที่ข่าว

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 59,268

คลิป: ชาว-ดำ



ครองพื้นที่ข่าว

ถึ ้จะพูดถึงเรื่องสุดฮอตและเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องราคาหมูแพง ซึ่งในที่สุดไทยก็เจอการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในแอฟริกาในสุกร (เอเอสเอฟ) เป็นเหตุให้มีผลผลิตสุกรเสียหายและปริมาณลดลงอย่างรุนแรง

ปัญหานี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ออกโรงชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งทำให้ได้



ประภัตร โพธสุธน

แต่สื่อสิ่งพิมพ์ดูจะน้อยใจ ...แม้มีชื่อออกทุกสื่อ แต่เกือบทุกครั้งให้ข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ กระทั่งข่าวประจำกระทรวงก็อยากเห็นแบบปะหน้ากันบ้างแบบเต็มตัวไม่แค่เห็นหน้าบนจอ นะทัน รมช. ขา (ออิ)

กลับมาเห็นหน้าเห็นตา **ทันประภัตร โพธสุธน** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ อีกครั้ง และบอชขึ้น โดยเกือบทุกวันในช่วงนี้ก็จะได้เห็นชื่อ ประภัตร ไม่ว่าจะบนหนังสือพิมพ์ ออนไลน์ หรือช่องข่าวทีวีต่างๆ ด้วยได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมปศุสัตว์

ถือเป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีได้ครองทุกพื้นที่สื่อข่าว

บิ๊กตุ๋นถกอธิบดีปศุสัตว์ อหิวาต์หมู ป้องกันไม่ได้ปกปิดข้อมูล

รัฐกั๊กกติข่าวกองแพงไม่เอื้อทุนใหญ่ สารพัดเมนูเด็ดขายถูกสู้เนื้อหมู-ไก่ฟุง

นายกฯ เรียกตัวอธิบดีกรม
ปศุสัตว์แจงด่วนสถานการณ์
โรคระบาดเอเอสเอฟในสุกร
ไม่ตอบคำถาม ♦ อ่านต่อหน้า 13

อหิวาต์หมู □ ต่อจากหน้า 1

สี่ฯ บอกสั้น ๆ “ก็โอเค” ด้านโฆษกฯ เผย
นายกฯ ให้ผู้ควอร์รูมชี้แจง ปชช. ด้านอธิบดีฯ
ยังไม่พอใจ สวมกอดอาจารย์ ม.เกษตรฯ เข้ม
บิ๊กตุ๋นให้กำลังใจ-ไม่ขีดเส้นตายแก้ปัญหา
“เฉลิมชัย” ป้องไม่ได้ปกปิดข้อมูล เผาโรค-

ป้องกันมาตั้งแต่ปี 61 แล้ว “จรินทร์” เดิน
หน้าแก้ปัญหาสินค้าแพง ไม่กีดเอื้อทุนใหญ่ ต้น
ทุกฝ่ายต้องอยู่ได้ด้วยกัน ลั่นสร้างสมดุล
“เกษตรกร-เอกชน-ประชาชน” ร้านข้าวราด
แกงตั้งสิงห์บุรีปรับตัวสู้วิกฤติ จัดเมนูปลา-ไก่
แทนหมูเอาใจลูกค้าที่อุดหนุนมานานกว่า 30
ปี สระแก้วชวนประชาชนซื้อหมู พณ.ถูก

กก.ละ 150 บาท ช่วยประชาชน ฟาร์มตั้ง
นครปฐมขายดี แคปซูลเลือด อึ้งเท่า เนื้อจะเข้
ผิดกะเพรา ปัง ย่าง คุณค่าทางโภชนาการสูง
คนแห่ซื้อสับหลาน

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รมว.กลาโหม เรียกนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานี



▲ ขายถูก...นายธีระชัย ล้มประสิทธิ์ศักดิ์ รอง ผวจ.สระแก้ว และพณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดแผง
จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูกถักโลกรั่มละ 150 บาท ที่บริเวณตลาดนัดดอกแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26392

หน้า: 1 (ซ้าย), 13

Col.Inch: 151.39

Ad Value: 317,919

PRValue (x3): 953,757

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปีกตุ๊กกอธิปไตยปศุสัตว์ อหิวาต์หมู บังคับปิดข้อมูล

โด อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าพบควมบนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมประเมินการแพร่ระบาดของโรค ASF ในสุกรในประเทศไทย ส่งผลให้ราคาเนื้อหมูแพง รวมทั้งประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีข้าราชการกรมปศุสัตว์หอบเพิ่มเอกสารและแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ไปประกอบการชี้แจงและ นายสัตวแพทย์กิจจา อุไรรงค์ ภาควิชาเวชศาสตร์ และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังด้วย โดยนายทศพรพิสิษฐ์จะตอบข้อซักถามสื่อมวลชนและกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ก็โอเค”

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า นายทศพร ได้ให้สัตวแพทย์สรวิศ เข้าพบเพื่อติดตามการแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร หลังจากที่มีไทยมีการประกาศพบเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย นายทศพร ได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาหมู โดยขอให้เร่งตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเจ้าของฟาร์มผู้เสียหายให้ครอบคลุมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ โดยให้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และให้กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพการเลี้ยงสุกร ทั้งโรงฆ่าสัตว์และเลี้ยงหมูโดยเร็ว รวมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัดและสัตวแพทย์ ติดตามพื้นที่ที่มีภาวะระบาดของโรค เพื่อสอบสวนสาเหตุและเร่งรักษาตามสาเหตุการตั้งแต่แรกและให้ความรู้ผู้เลี้ยงหมูป้องกันเบื้องต้น ระหว่างที่รอผลการวิจัยและพัฒนาวัคซีน รวมทั้งปิดรับช่องทางแจ้งการเกิดโรคให้ได้โดยเร็ว เพื่อแก้ไขและลดความเสียหาย ลดภาระค่าใช้จ่ายเสียหาย “ยังสั่งการกรมปศุสัตว์ เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการความต้องการสุกรในภาพรวมพร้อมแนะนำให้จัดตั้งวอร์รูมสื่อสาร ชี้แจงการทำงานเพื่อแก้ปัญหาหมูแพงและโรคระบาดทุกวัน เพื่อประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย” นายธนกรกล่าว

ขณะที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า นายทศพร เรียกมาถามว่าแก้ไขปัญหายังไงไปถึงไหน ท่านเข้าใจและต้องการให้เดินหนักไปด้วยกัน โดยนายทศพรสั่งการให้ควบคุมโรคเร็วที่สุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฟันฟุเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ว่าจะมีการช่วยเหลือ

อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนาวัคซีน โรคนี้น่ามีเร็วกว่าปีแต่ยังไม่วัคซีน และสำรวจว่าสุกรที่สูญหายไปจากระบบกว่าร้อยละ 50-60 เป็นจริงหรือไม่ ซึ่งได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย ให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ส่วนกรณีปิดปิดข้อมูลไม่ใช่เสีย นายทศพร เข้าใจรายงานตลอดตั้งแต่ปี 2561 ที่ระบาดในจีน และปี 2562 ทำอะไรบ้าง ยกระดับสู่ภาวะแห่งชาติ ถ้าปิดปิดส่งออกต่างประเทศ 2 ปีไปเวียดนามและกัมพูชาไม่ได้แน่นอน ขณะที่ของบ 574 ล้าน เชื้อวิทยาเกษตรกรรายย่อย เป็นการชดเชยครอบครัวเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ไม่ครอบคลุมผู้ประกอบการรายใหญ่และนายทศพรไม่ได้ชัดเจนตาย

ส่วนกรณี นายประภัตร โพธสุธน รรมช. เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ไม่ทราบว่ามีนายทศพรไปไหน อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปิดปิดมีการแจ้งกรมปศุสัตว์ก็จะมีมีการตรวจสอบ และเก็บตัวอย่าง นายทศพรสั่งให้สำรวจว่าสุกรที่เมื่ออยู่เท่าไร เมื่อถามว่าถอดใจหรือไม่ เรียกว่าตั้งแต่เป็นอหิวาต์ผ่านโรคระบาดมาหลายครั้ง ควบคุมได้เรียบร้อยหมด เช่น กฟปศุสัตว์ ลัมปีสกิน นายทศพรก็ให้กำลังใจให้ทำงานลุล่วง

ด้าน นายสัตวแพทย์กิจจา กล่าวถึงกรณีฟาร์มแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม ระบุว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อ ASF และมีหมูล้มตายมากกว่า 2 ปีว่า ประเด็นสำคัญเมื่อประกาศโรคอย่างเป็นทางการแล้ว มาตรการที่จะต้องดำเนินการตามที่นายทศพรเสนอ เป็นเรื่องการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรให้เข้มแข็งขึ้นเหมือนเดิม ส่วนความเสียหายเป็นอย่างไรต้องรอการประเมินอีกครั้ง ส่วนประเด็นที่กลายเป็นว่าผู้บริโภคนั้นบริโภคหมูที่คิดเชื่อกว่า 2 ปีแล้วนั้น หากเป็นโรคจริง ไม่มีการก่อโรคในคน และสัตว์ชนิดอื่น เนื้อหมูยังสามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องกินสุก จะไม่มีพิษภัยต่อคนยกเว้นสุกร อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการหารือกับนายทศพร แล้ว อธิบดีกรมปศุสัตว์และนายสัตวแพทย์กิจจา ได้สวมกอดให้กำลังใจกันและกันด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าด้วย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในประเทศไทยได้พบเชื้อโรค ASF ในสุกรที่โรงฆ่าแห่งหนึ่งในนครปฐม จึงสั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์รีบดำเนินการทันที โดยอธิบดีได้เร่งหารือและทำความเข้าใจร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว ประกาศเขตโรคระบาด ควบคุมการเคลื่อน

ย้ายในรัศมี 5 กม.โดยรอบจุดที่พบโรค รายงานแจ้งไปยังองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ต่อไป ขอข้าราชการปศุสัตว์ไม่เผยแพร่ข้อมูล เผื่อระวังป้องกันโรคมานตั้งแต่ปี 2561 เตรียมความพร้อมรับมือต่อโรคมาโดยตลอด โดยสั่งปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเผื่อระวังและควบคุมโรค การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือ จัดทำแผนเตรียมความพร้อมเผื่อระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ASF ในสุกร และแนวทางเวชปฏิบัติของโรค ASF ในสุกร รวมทั้งบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน

สำหรับเงินชดเชย เนื่องจากโรคนี้ไม่มีวัคซีนและยารักษาจำเพาะ ที่ผ่านกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการเผื่อระวัง ป้องกันโรคมมาโดยตลอด ลดความเสี่ยงทำลายสุกรป้องกันการเกิดโรค อาทิ อำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พร้อมขอใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย ที่ผ่านมาขออนุมัติจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยได้ดำเนินการชดเชยไป 3 ครั้ง รวมเกษตรกร 3,239 ราย สุกร 112,752 ตัว เป็นเงิน 470,426,009 บาท และในปี 2565 กรมปศุสัตว์ได้ขออนุมัติงบประมาณจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน 4,941 ราย สุกรจำนวน 159,453 ตัว เป็นเงิน 574,111,262.5 บาท ขณะนี้ กรม.ได้อนุมัติแล้ว จะเร่งเยียวยาโดยเร็วต่อไป

ที่ห้างเทศโก้ โลตัส สาขารัตนานิเวศน์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ (พณ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีฝ่ายการเมืองนำเรื่องราคาสินค้าไปโจมตีรัฐบาลว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่ฝ่ายบริหารถูกฝ่ายค้านตรวจสอบ ไม่ติดใจเรื่องนี้ ราคาสินค้ามีขึ้นมีลงทุกสมัย เป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารจะต้องช่วยแก้ปัญหาให้ดีที่สุด เพราะเราเห็นใจทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เราต้องทำให้ทุกฝ่ายมีความสมดุล อยู่ด้วยกันได้

เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาจะเป็นการเอื้อนายทุนใหญ่หรือไม่ นายจรินทร์ ตอบว่าเขาไม่ได้กล่าวหาคน แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุผล การพูดนั้นใครก็มีสิทธิ์จะพูดได้ แต่ข้อเท็จจริงอาจไม่ตรงคำพูดก็ได้ สำหรับคนชัดเจนว่าจะต้องดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการ พณ.ต้องดูแลทุกฝ่าย ขณะเดียวกันต้องดูแลผู้บริโภคด้วย ผลประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่ายนี้ค่อนข้างจะขัดแย้งกัน เกษตรกรอยากให้มีเกษตรกรมีราคาสูงที่สุด ด้านผู้ประกอบการมองว่ามีเกษตรกรสูงต้นทุนของเขาที่จะแพง และผู้บริโภคต้องซื้อ

สินค้าแพงขึ้น ถ้าทำให้ถูกลง ราคาพืชเกษตรก็ตกต่ำ เกษตรกรจะเดือดร้อน จึงต้องมีความพอดี เป็นหน้าที่และเป็นความยากของรัฐบาล ส่วนตัวไม่กังวล เข้าใจหลักการดี ขอทำหน้าที่ให้ทุกฝ่ายอยู่ได้

ที่ตลาดประจักษ์ หรือตลาดนัดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายธรรรงค์ นกรจินดา รอง ผวจ.พิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิดะระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยจำหน่ายสินค้าราคาถูก หมูเนื้อแดง กก.ละ 150 บาท น่องติดตะโพก กก.ละ 59 บาท ออกไก่ กก.ละ 65 บาท ไช้ไก่เบอร์ 3 แผลละ 87 บาท ปลาหมอบลุ่มพร กก.ละ 80 บาท ที่ จ.กาฬสินธุ์ ร้านอาหารทุกแห่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอดกัน อลหม่าน พยายามปรับกับประกอบกิจการด้วยวิธีหลากหลาย อาทิ เพิ่มราคาเมนูเนื้อหมู เนื้อไก่ ไช้ไก่อีก 10-20 บาท บางร้านงดเสิร์ฟอาหารเนื้อหมูชั่วคราว หันไปปรับซื้อเนื้อสัตว์ประจำท้องถิ่น พวกปลาไหล หนูนาก กบ เขียด หรือเมนูตามฤดูกาลแทน

ส่วน นางศรีสุดา ราษฎร์โสกา อายุ 50 ปี เจ้าของฟาร์มไก่ไข่ จ.หนองคาย เล่าว่า เลี้ยงไก่ไข่มากกว่า 9 ปี ประมาณ 1,600 ตัว ได้ผลผลิตไข่ไก่วันละ 1,200-1,400 ฟอง มีรายได้เฉลี่ยวันละ 3,500 บาท โดยมีต้นทุนค่าอาหารวันละ 2,500 บาท และปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่พอรับได้ยอมแบกภาระต้นทุน ขายไข่ไก่ราคาเดิมไปก่อน ยังพอสู้ไหว ขณะที่ร้านข้าวเหนียวไก่ทอดลง판ขึ้นสกุล และลูกสาว ร้านตั้งย่านการค้าชวริชา ปากซอย 18 ถนนทะเลหลวง เขตเทศบาลนครสงขลา ที่เปิดขายมากกว่า 12 ปี ยังกัดฟันขายในราคาเดิม 10-20 บาท ข้าวเหนียวห่อละ 3-5 บาท แม่เนื้อไก่จะขยับราคาแล้วก็ตาม ขึ้นยังไม่คิดซ้ำเติมขวยโอกาสในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

ที่บริเวณตลาดนัดดอกแก้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลัมประสิทธิ์ศักดิ์ รอง ผวจ.สระแก้ว น.ส.นงเยาว์ ศรีอินทนิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว จัดแจงจำหน่ายสินค้าราคาถูกประกอบด้วย หมูเนื้อแดงส่วนตะโพก กก.ละ 150 บาท วันละ 360 กก. ตั้งแต่วันที่ 16- 31 ม.ค. 2565 รวม 16 วัน โดยจะกระจายสินค้าไปตามจุดจำหน่ายทั้ง 6 แห่งทั่วจังหวัด เช่น สาขาสระแก้ว สาขาบ้านแก้ง สาขาภราดา

ลำดวน สาขาท่าแขก สาขาท่าเกษมและสาขาโลกปี่เมืองเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสซื้อหมูเนื้อแดงได้อย่างทั่วถึง โดยการซื้อจำกัดคนละไม่เกิน 2 กก.

ส่วน นายเอกชัย แสงผล เจ้าของร้านบุชอินเตอร์ขายอาหารตามสั่งและข้าวราดแกงชื่อดัง หลังห้างดัง จ.สิงห์บุรี กล่าวว่า ขณะนี้ปรับเมนูอาหารใช้วัตถุดิบที่ทำจากเนื้อปลาและเนื้อไก่แทนเมนูที่ใช้เนื้อหมู ลดต้นทุนให้ถูกลงในราคาเท่าเดิม เพราะมีลูกค้าขาประจำมาอุดหนุนมากกว่า 30 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยก็ต้องช่วยกันไปในอนาคตถ้าหากราคาแก๊สพุ่งคัมราคาขึ้น ก็ต้องปรับราคาเพิ่มอีก 5 บาท อยากให้รัฐบาลพยุงราคาค่าแก๊สเท่าเดิม

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเนื้อหมูแพงมาก จนนักชิมมักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปกินเนื้อจระเข้ที่ดึกสึม และฟาร์มจระเข้รุ่งทิวชัย เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ที่มีราคาถูกกว่าและสามารถเลือกซื้อเนื้อจระเข้สด ๆ หิ้วกลับบ้านไปปรุงทำอาหารแทนเนื้อหมูที่ขาดตลาดได้ แกรมเนื้อจระเข้มีรสชาติอร่อยกว่า โปรตีนสูงกว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ ไม่มีไขมันและมีประโยชน์ ซึ่งฟาร์มรุ่งทิวชัยเลี้ยงและชำแหละเนื้อจระเข้ขายมา 30 กว่าปีแล้ว มีเนื้อที่หลายสิบไร่ เลี้ยงจระเข้ทั้งหมดเล็ก กลาง ขนาดใหญ่ มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่า 12,000 ตัว

ร.ต.ต.วิชัย รุ่งทิวชัย อายุ 65 ปี และนางอุทัยพร รุ่งทิวชัย อายุ 64 ปี เจ้าของฟาร์มฯ บอกว่า จระเข้ที่ชำแหละขายมีขนาดอายุ 3 ปีครึ่ง น้ำหนักประมาณ 30-40 กก. ยาว 185 ซม. จระเข้ 1 ตัวขายได้ทุกส่วน ตั้งแต่เลือด มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย ให้โปรตีนสูง แก้อ่อนเพลีย เจ็บป่วย เสียเหงื่อ แก้เบาหวาน ภูมิแพ้ โลหิตจาง ส่วนตัวมักใช้ประดับหรือโชว์ตามความเชื่อ ห้างเอาไปทำกระเปาะพะยอบ กระเปาะใส่เงิน รองเท้า เข็มขัด สายนาฬิกา หมวก โดยจระเข้จะออกไข่ช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย. ครั้งละ 30-40 ฟอง 1 ปีไข่ครั้งเดียว ช่วงนี้เนื้อหมูแพงเนื้อจระเข้จึงเป็นทางเลือกที่ดี ราคาถูกกว่า ทั้ง ผัด ปิ้ง ย่าง คั่วและอื่น ๆ นำไปใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือผัดกะเพราก็ได้.

โอนเงินชาวสวนยาง ธ.ก.ส.ให้ชาวนาด้วย

นายเกษปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า วันที่ 14 ม.ค. ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เข้าบัญชีเกษตรกร ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 รอบที่ 1-2 เพิ่มเติม และรอบที่ 3 รวมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 484,609 ราย เป็นเงิน 568 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวกำหนดราคาประกันดังนี้ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีราคา 60 บาท/กิโลกรัม (กก.) น้ำยางสด 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก. เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย วงเงินงบ 9,783.61 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังโอนเงินตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 ครั้งที่ 3 ให้เกษตรกร 62,374 ราย เป็นเงิน 490 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีเพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 64/65 รอบที่ 1 ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน เป้าหมายเกษตรกร 4.69 ล้านครัวเรือน วงเงิน 53,871.84 ล้านบาท.

mudlek@thairath.co.th

คาบจุกคาบดอก

หมัดเหล็ก

กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์เป้าใหญ่

จาก โรคระบาดในสุกร จนถึง ปัญหาหมูแพง ตามมาด้วย ไข่แพง เป็นบทเรียนราคาแพงของฝ่ายบริหารและการเลือกผู้บริหารประเทศ ท่ามกลางความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้นตอเกิดจากความบกพร่องของหน่วยราชการและฝ่ายบริหารทั้งสิ้น

ไม่เฉพาะ หมู ไข่ไก่ ราคาไก่สด เตรียมขึ้นราคาทันที แม้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะขอให้มีการชะลอการขึ้นราคาสินค้าปากท้องเหล่านี้ไปก่อน แต่ บรรดาผู้ประกอบการยังยืนยันว่า มีสิทธิ์ที่จะขึ้นราคาสินค้าตามที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ ไปก่อนหน้านี้

ถ้าไม่มีการโยกย้ายเรื่องหมูแพงมาปาดหน้าก่อน ตอนนี้งานบ้านคงได้รับโรคสินค้าราคาแพงขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว กระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาแบบลูปหน้าปะจมูก คนที่เดือดร้อนเป็นชาวบ้านตาตาๆตามระเบียบ

นั่นไม่สำคัญเท่ากับที่ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ออกมาแถลงได้ถึงเรื่องของโรคระบาดในสุกรว่า การป้องกันการติดเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ African Swine Fever : ASF ว่า นายฯให้ความสำคัญและยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.2562 มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน มหาวิทยาลัย เกษตรกร องค์กรระหว่างประเทศ ในการป้องกันเชื้ออหิวาต์สุกรที่จะเข้ามาในประเทศ

ยืนยันว่าเป็นเชื้อที่ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน ซึ่งโรคนี้ระบาดจากจีน ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.2561 แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีความเสี่ยง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบในพื้นที่การเลี้ยงสุกรหนาแน่น เช่นที่ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี จะเชิงเทรา จากการเก็บตัวอย่างเลือดสุกร 300 ตัว ซึ่งยังไม่ทราบผล

ยืนยันว่า กรมปศุสัตว์ ไม่มีการปิดข่าว กรมปศุสัตว์ไม่ได้ทำงานล่าช้า ส่วนกรณีที่มีหนังสือภาคีเครือข่าย แจ้งการตรวจพบเชื้อในหมูแคระ ยืนยันว่าไม่เห็นหนังสือดังกล่าว มีการตั้งกรรมการสอบไปแล้วว่าหนังสืออยู่ที่ใคร และไม่เคยที่จะไปพบกับ คณะบดี คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แน่นนอน

ทั้งหมดนี้ คือ หลักฐานการยืนยันจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ถึงการระบาดของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มีบางช่วงบางตอนที่ ยังไม่มีรายละเอียดและรอการตรวจสอบที่ชัดเจน

แต่ก่อนหน้านี้ กรม. ได้มีการอนุมัติงบประมาณในการขดเขยกรณีการเกิดโรคระบาดในสุกรไปแล้วกว่า 140 ล้านบาท มีการอนุมัติค่าดำเนินการเกี่ยวกับโรคอหิวาต์ในสุกร ทั้งการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ การกำจัดซากหมู และค่าดำเนินการต่างๆไปอีกกว่า 300 ล้านบาท

ก็ต้องโฟกัสไปที่กระทรวงเกษตรฯที่มี เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นว่าการฯ และจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราคาสินค้า จะรับผิดชอบแค่ไหน แต่ทั้งหลายทั้งปวง ศรีสุวรรณ จรรยา ได้ไปยื่นให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

พุ่งไปถึงนายกฯและ กรม.ทั้งคณะ.

หมัดเหล็ก

มัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว "แก้หนี้ให้เพื่อนเรา" ส่างหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง



นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเดินหน้า แก้ไขปัญหาและสะส่างหนี้ข้าราชการในระบบสหกรณ์ให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดภาระค่าครองชีพของสมาชิกภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดที่จะสร้างพันธมิตรร่วมกันช่วยแก้ภาระหนี้สินให้กับเพื่อนสมาชิก ขณะเดียวกันก็จะช่วยกันหาความสมดุลในเรื่องการทำธุรกิจที่ต้องมีกำไรมาดูแลสมาชิกด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเชิญหารือเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายในเดือนมกราคมนี้ รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามความก้าวหน้าของงานแก้ไขหนี้ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้งานออกมาเป็นรูปธรรม

“จะดูว่าเปดานเงินกู้หรือดอกเบี้ยที่เหมาะสม ควรจะเท่าไรต้องเกิดความสมดุลทุกด้าน ซึ่งเรื่องนี้ขอเชิญชวนพี่น้องสหกรณ์ว่า ครั้งนี้เรามาร่วมมือกันช่วยเพื่อนของเราให้สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้ เพราะต่างก็เหมือนพี่น้องเห็นหน้าเห็นตากันทั้งนั้นเพื่อนสมาชิกจะได้ทุกข์น้อยลง ถ้ามว่าเรื่องนี้สามารถทำได้หรือไม่ ส่วนตัวมองว่าจากข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและส่วนเหลื่อมต้นทุนที่สะท้อนออกมาคิดว่าน่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีหากสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ความร่วมมือ เพราะลำพังกรมหรือกระทรวงคงสั่งการไม่ได้เพราะเขาเป็นนิติบุคคล แต่ความร่วมมือสามารถมีต่อกันได้” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(กสส.) เปิดเผยว่า รมช.เกษตรฯ ได้สั่งการให้มีการสำรวจข้อมูลอัตราดอกเบี้ย

อัตราผลตอบแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการกำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินเหล่านี้ ซึ่งจากข้อมูลพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจบางสหกรณ์สูงถึงร้อยละ 15 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.08 ขณะที่ค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 2.93

“กรมได้สำรวจส่วนเหลื่อมต้นทุนกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละประมาณ 2.43 ในส่วนนี้ทำให้เห็นว่ายังมีโอกาสที่สหกรณ์แต่ละแห่งจะสามารถนำมากำหนดเป็นชุดแก้หนี้ให้สมาชิกได้ โดยสหกรณ์สามารถที่จะหาทุนดอกเบี้ยต่ำเช่นของธนาคารออมสินที่ปล่อยกู้สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปีระยะเวลา 5 ปี เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้สมาชิกได้ รวมถึงการปล่อยกู้ที่สหกรณ์ต้องให้นำหนักกับการกู้เพื่อนำไปลงทุนสร้างรายได้เพิ่ม สิ่งเหล่านี้หากช่วยกันคิดว่านโยบายแก้หนี้ครั้งนี้จะสำเร็จช่วยผ่อนภาระและนำไปสู่การปลดหนี้ให้เพื่อนสมาชิกได้ในระยะต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว

ทั้งนี้ กสส. ได้เตรียมเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ประชุมเพื่อหาแนวทางร่วมกัน โดยสหกรณ์ที่อยู่ไกลจะใช้ผ่านระบบประชุมเพื่อมาระดมแนวทางแก้หนี้ คาดว่าจะสามารถประชุมได้ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ก่อนหน้ากรมได้ขอความร่วมมือไปแล้ว ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีดำริในการแก้หนี้สินข้าราชการตำรวจ ครู และข้าราชการ



ส่องเทรนด์ “แพลนต์เบสต์” เนื่องจากพืช แพงกว่าหมู แต่มาแรง แข่งทางโค้ง!

แพลนต์เบสต์ ฟู้ด (Plant-Based Food) หรือ โปรตีนจากพืช กำลังดิสทรัปเนื้อสัตว์ เพราะลักษณะ รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส ให้ความรู้สึกเหมือนจริงที่สุด นับเป็นเมกะเทรนด์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ซึ่งทั่วโลกมีแนวโน้มบริโภคแพลนต์เบสต์เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้คนให้ความสำคัญเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

อุตสาหกรรมอาหารเมืองไทยเดินเกมรุกตลาดแพลนต์เบสต์กันคึกคัก ที่เป็นกระแสล่าสุดคงหนีไม่พ้นกรณีพิธีเซ็นเตอร์หนุ่มคนดัง อับโอบิโฆซึกะ ชวนกินหมูจากพืช เพราะหมูแพงราคาพุ่งกว่า 200 ต่อกิโลกรัม ทว่า ราคาย้อนแย้งเพราะในความเป็นจริง หมูจากพืช หรืออาหารแพลนต์เบสต์นั้นมีราคาแพงกว่าคือเฉลี่ยอยู่ที่ 400-500 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งส่งผลทำให้ตัวรั้งอย่างหนัก เพราะผู้บริโภคมองว่าเป็นการโปรโมตสินค้าที่ซ้ำเติมความทุกข์ร้อนในยามนี้

อย่างไรก็ดี ถ้าไล่สายตาจากกรณีนี้รามาตั้งกล่าว คงต้องยอมรับว่า “ผลิตภัณฑ์ Plant-Based Food” กำลังมาแรงในธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าหลายบริษัทกระโดดเข้าร่วมวงอย่างคึกคัก

เริ่มจาก “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)” หรือ CPF ที่ต้องใช้คำว่า นำจับตาเป็นอย่างยิ่ง โดยแบรนด์ “MEAT ZERO” ของ CPF วางจำหน่ายในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับอาหารจากเนื้อสัตว์ปกติ มีทั้งรูปแบบอาหารพร้อมรับประทาน เช่น โบโลน่าจากพืช เบอร์เกอร์หมูจากพืช ข้าวกะเพราเนื้อจากพืช สเปกเก็ตเนื้อสับ ราคา 35-45 บาท และในรูปแบบอาหารพร้อมปรุง อาทิ นักเก็ตไก่จากพืช เนื้อบดจากพืช และหมูกรอบจากพืช ราคา 69 บาท อีกทั้ง ช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย

เช่นเดียวกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลกอย่าง “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ผู้ผลิตอาหารทะเลระดับโลก ที่ปีนแบรนด์ “OMG Meat” ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ผลิตจากพืช (Plant-based meat and seafood) มีทั้งรูปแบบอาหารทะเลจากพืช ได้แก่ ฮอยจ๊อป ขนมงจับปู เนื้อปู นักเก็ต และรูปแบบไม่ใช่อาหารทะเลอย่างเนื้อหมู ไก่ จากพืช ได้แก่ ซาลาเปาหมูแดง และนักเก็ตไก่ ในราคา 70-150 บาท

ดร.ธัญญ์วิวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรมของ ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่าตลาด Plant-based

ทั่วโลกมีมูลค่า 1.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในมูลค่าดังกล่าวมีเนื้อที่ทำเลียนแบบอาหารทะเลเพียง 0.1% แต่ในตลาดเนื้อสัตว์ปกติจะมีสัดส่วนอาหารทะเลอยู่ 10 % ดังนั้น Plant-based ที่เทียบเคียงกับอาหารทะเล อนาคตน่าจะมีดีมานต์ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นโอกาสของไทยยูเนียน

ขณะที่ "บริษัท สยาม คานาเดียน กรุ๊ป จำกัด" ผู้นำเข้าและส่งออกอาหารแช่แข็งระดับพรีเมียม รุกตลาดอาหารทะเลกับเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช (Frozen plant-based food) ภายใต้แบรนด์ "Meatoo" ออกผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสต์ อาทิ หมูกรอบ (ไร้หมู), ปลาเค็ม (ไร้ปลา), ลูกชิ้นกุ้ง (ไร้กุ้ง) ฯลฯ

ชัยวัฒน์ คุณภาวิวัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำประเทศไทย ฟู้ดดีฮับ (FoodDeeHub) ภายใต้กลุ่มบริษัท สยาม คานาเดียน กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่าแพลนต์เบสต์หรือนวัตกรรมอาหารที่ให้โปรตีนจากพืช เกิดขึ้นมาในประเทศไทยได้ราว 2 ปี แต่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มคนรักสุขภาพ ผู้ทานมังสวิรัติ (Vegetarians) กลุ่มผู้ทานอาหารวีแกน (Vegans) และผู้คนที่ทั่วไปที่ต้องการลดการทานเนื้อสัตว์ในบางโอกาส (Flexitarians) ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการการใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ อีกทั้งยังถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตที่สูง โดยมีปัจจัยบวกจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ และมีผู้ประกอบการเข้ามาทำตลาดนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีกับผู้บริโภคที่จะได้มีกลุ่มอาหารที่หลากหลายให้ได้เลือกรับประทาน

นอกจากนี้ยังมี "คาร์กิลล์" บริษัทผู้นำด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดตัวแบรนด์ "PlantEver" ออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกสู่ตลาด คือนักเก็ตทางเลือกจากพืช สูตรแป้งแทนโปรตีน รวมทั้ง เตรีียมเสิร์ฟเมนูแพลนต์เบสต์อื่นๆ ออกทำตลาดต่อเนื่อง

รวมทั้ง "เนสท์เล่" บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ระดับโลก ซึ่งขยับเข้ามาเล่นในตลาดแพลนต์เบสต์ส่งแบรนด์ "Harvest Gourmet" ออกผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช อาทิ เนื้อเบอร์เกอร์ เนื้อบอลละเอียด ไก่ย่างรมควัน ไก่ชุบเกล็ดขนมปัง และมีตบอลล

เครือข่าย วรณไพจิตร ผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร และ เนสท์เล่ โพรเฟซชันแนล ประจำภูมิภาคอินโดไชนา เปิดเผยว่าผู้บริโภคคนไทยในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับแบรนด์การดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะเรียกรวมว่า Flexitarian มีอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มคนรักสุขภาพ (65%) และกลุ่มควบคุมน้ำหนัก (20%) โดย 1 ใน 4 ของประชากรไทยในวันนี้เป็น Flexitarian ซึ่งยังคงมีความต้องการในการทานเนื้อสัตว์อยู่ แต่ในหนึ่งสัปดาห์อาจจะอยากลดการบริโภคเนื้อสัตว์และหันมาทานเนื้อจากพืชอยู่ที่ประมาณ 1-2 วัน แต่ก็ยังคงมีความต้องการจะได้บริโภคเนื้อจากพืชที่มีความอร่อยอยู่

การพัฒนาสินค้ากลุ่ม Plant-based เข้าสู่ตลาดของเนสท์เล่ เพื่อเป็นทางเลือกอาหารด้านสุขภาพที่มีรสชาติที่ดี ใกล้เคียงเนื้อสัตว์ และถูกปากผู้บริโภคคนไทย ส่งต่อรสชาติที่อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์ นอกเหนือจากมุมมองเรื่องคุณค่าสารอาหารทางโภชนาการที่ดี

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย ประเมินว่าตลาดแพลนต์เบสต์ในประเทศไทยจะมี

มูลค่าสูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาทในปี 2567 เติบโตได้เฉลี่ยถึงปีละ 10% ซึ่งโปรตีนจากพืชตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และอัตรากำไร

ผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช (Plant-based Food) เป็นอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนต์ กำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคที่รักการดูแลสุขภาพและผู้รับประทานมังสวิรัติแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) หรือผู้ที่ทานเนื้อสัตว์ได้เป็นครั้งคราว และนวัตกรรมด้าน FoodTech ที่ก้าวหน้าทำให้อาหารมีความหลากหลาย รวมถึง บทเรียนจากโควิด-19 ที่มีผลต่อด้าน Food Security ส่งผลให้แพลนต์เบสต์ที่ดูดีมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมอาหารของโลกมากขึ้น

"กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่ม Plant-based Food ที่มีโอกาสเติบโตในไทย คือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based Meat) อาหารปรุงสำเร็จจากพืช (Plant-based Meal) และไข่จากพืช (Plant-based Egg) ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร โดยผู้ผลิตอาหารที่นำจะมองหาโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากพืชสัตว์ รวมทั้งผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูปทั้งแบบพร้อมปรุงและพร้อมทาน" ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย กล่าว

อย่างไรก็ดี แพลนต์เบสต์ ฟู้ด (Plant-Based Food) ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านสุขภาพ ลดบริโภคเนื้อสัตว์ลดการทานกรรมสัตว์ แต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทุกคนหันมาบริโภคเนื้อจากพืช

แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นนำ ประเมินว่า Plant-Based Food เป็นตลาดที่ใหญ่มากและเติบโตเร็วมาก ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ค่อนข้างสูง ยกตัวอย่าง ประเมินจากแฮมเบอร์เกอร์จากเนื้อวัวหนึ่งชิ้น มีส่วนในการปล่อยคาร์บอนราว 3.3 กิโลคาร์บอน ในขณะที่แฮมเบอร์เกอร์ที่ทำจากแพลนต์เบสต์จะปล่อยคาร์บอนเพียง ครึ่งกิโลคาร์บอนต่อชิ้น ซึ่งลดอาหารแพลนต์เบสต์ฟู้ดในสหรัฐอเมริกาเกินส่วนแบ่งตลาดของเนื้อสัตว์แล้ว 3.6% และภายใน 10 ปีนี้ จะสามารถขยับขึ้นเป็น 10-15%

ขณะที่ องค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งเปิดเผยประเด็นโลกร้อนเกิดจากมนุษย์ และหากไม่รีบแก้ระบบการผลิตอาหาร จะล่มสลายภายในปี 2070-2080 ทำให้สหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งภาษีสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนสูง เพื่อปรับตัวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

หมายความว่าอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารไทยต้องปรับตัว ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องผลักดันให้ไทยหันมาผลิตอย่างยั่งยืน ปล่อยคาร์บอนฯ น้อยลง เป็นไปในทิศทางเดียวกับทั่วโลก ■



ชมทุ่งทานตะวัน ที่เขาจวน



ทุ้งทานตะวันเหลืองอร่ามในพื้นที่ 50 ไร่ ของไร่ “SKY CROP” ณ “ศูนย์การเรียนรู้ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เขาจวน” หรือในชื่อ “ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจวน” ที่มีการปรับเปลี่ยนจากชื่อเดิมเนื่องจากต้องการปลูกดอกไม้ชนิดอื่นตามฤดูกาล นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมดอกไม้ได้ตลอดทั้งปี กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว

ศักดิ์ศรี คัมภีร์ญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวถึงไร่ SKY CROP ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่ทั่วประเทศ โดยในสวนบ้านเขาจวน ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มีพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ส่วนหนึ่งปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพร อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าพื้นที่กว่า 50 ไร่ปลูกเป็นทุ่งทานตะวัน และปลูกดาวเรืองจัดเรียงเป็นเลข 9 และเลข 10 รวมทั้งได้จัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียง นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย โดยตอนแรกใช้ชื่อแลนด์มาร์คแห่งใหม่ว่า “ทุ่งรุ่งอรุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เขาจวน” แต่เพื่อให้จดจำง่ายขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็น “ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจวน”

ซีอีโอ ยังบอกอีกว่า ปกติตนเองเป็นคนชื่นชอบต้นไม้และ

ดอกไม้ ประกอบกับต้องการต่อยอดสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงในมุมของการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จึงหันมาปลูกดอกทานตะวัน 50 ไร่ เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่วนหนึ่งมาจากสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียงได้ทำทุ่งทานตะวันอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งพอไปเห็น เกิดความชื่นชอบดอกทานตะวัน ดูแล้วสวยสบายตา จึงตัดสินใจปลูกทานตะวันขึ้นในพื้นที่ 50 ไร่ นี้ หวังจะได้แบ่งปันความสวยงามให้กับคนไทยทั่วประเทศ จึงไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

“สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ความรู้สึกของคนไทยท้อแท้ไม่สดใส ผนวกกับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนจะออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ด้วยเหตุนี้ทางไร่ SKY CROP จึงได้แบ่งพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพาะปลูกทุ่งทานตะวัน พร้อมปลูกดาวเรืองเป็นเลข 9



และ 10 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปกัน”

กิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จะได้ถ่ายรูปคู่กับดอกทานตะวัน บันจายานชมสวนเกษตรพอเพียงและทุ่งทานตะวัน

หรือถ้าพักค้างคืนก็จะมีกิจกรรมกางเต็นท์ มีศูนย์การเรียนรู้ 9 ฐาน กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และซื้อปิ้งสินค้าของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเมืองเศรษฐกิจพอเพียง ยาหม่องสมุนไพร, สบู่, คริม, ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร, ต้นกล้าทานตะวัน, ต้นกล้าดาวเรือง, ต้น

กล้าไม้ดอกและสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น ที่พิเศษเพิ่มเติมในช่วงหน้าแล้งก็คือการเล่นว่าวในทุ่งกว้าง

แผนในอนาคต ศักดิ์ศรีบอกรว่า “ทางไร่ SKY CROP จะเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรมเข้าค่ายของนักเรียนและนักศึกษา นอกจากนี้ตลอดทั้งปีทางไร่ SKY CROP จะเพาะปลูกไม้ดอกนานาพันธุ์ตามฤดูกาล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาพักผ่อนและถ่ายรูป และเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน



เมืองเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย”

“ทุ่งรุ่งอรุณ เขาจาม” เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ส่วนสถานที่ตั้ง อยู่เยื้องสถานีรายงานเขาจามฯ กองทัพอากาศ บ้านเขาจาม ต.ท่าเกวียน อ.วัดมณานิคร จ.สระแก้ว.